



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)  
ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล  
เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙ ดังนี้

**พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)**

**สำนักปลัด**

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)

จำนวน ๒ อัตรา

โดยมีเกณฑ์การตัดสินให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องได้รับคะแนน  
ของแต่ละภาค ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส ได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถ  
ทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) สำหรับตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)  
สังกัดสำนักปลัด โดยดำเนินการสอบเมื่อวันที่ ๒๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น  
จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก **เพื่อเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค.ค)  
(สอบสัมภาษณ์) ในวันพุธ ที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม  
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส ดังนี้**

**๑.พนักงานจ้างตามภารกิจ**

**สังกัดสำนักปลัด ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)**

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๑๖๗	นางสาวปรีดา นาควงศ์	
๒๖๗	นางสาวปัทมา จังอินทร์	

**ระเบียบและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร**

ให้ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามระเบียบวิธีการสอบ ดังนี้

๑. กำหนดให้ผู้ผ่านการสอบทั้ง ๒ ภาค มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  
ภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค.ค) (สอบสัมภาษณ์) ในวันพุธที่ ๒๗ เดือนพฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส

๒. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ และบัตรประจำตัว  
ผู้สมัครที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเสออกให้ต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ หากไม่มีบัตรดังกล่าว  
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

๓. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติกรรมเป็นสุภาพชน ห้ามสวมกางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน รองเท้าแตะพองน้ำ

๔. เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการสอบที่จะต้องรับทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และจะต้องเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกฯ

๕. ผู้ใดไม่มาสอบคัดเลือกฯ ในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้

๖. จะต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจำห้องสอบโดยเคร่งครัด ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ หรือจะไม่พิจารณาให้คะแนนในการสอบในแต่ละภาค หรือทุกภาคการสอบ

ทั้งนี้ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในครั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่า เป็นผู้มีความสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร หากปรากฏทราบภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกสรรมีความสมบัติไม่ครบถ้วน หรือมีความสมบัติไม่ตามที่กำหนดไว้ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติจะไม่พิจารณาจ้างเป็นพนักงานจ้าง หรือจะพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งกรณีที่ได้รับการจ้างไปแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภออ่าวพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช และทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส <http://www.khlongse.go.th>

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายพงษ์ศักดิ์ ชิดเขียว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส